

การขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้

คุณสมบัติ : ผู้กู้ยืมเงินกองทุนทุกกลุ่ม, ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบการทำงานได้, ผู้กู้ยืมเงินเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการทำงานได้, ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต และผู้กู้ยืมเงินที่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว

วิธีการ : ยื่นคำขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ระงับการเรียกให้ชำระหนี้

สถานที่ติดต่อ : ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้แทนยื่นเอกสารด้วยตนเองที่กองทุน หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ผู้กู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารการขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ ดังนี้

เหตุที่ยื่นขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้	เอกสารที่ต้องนำส่ง	สิทธิ/เงื่อนไขที่ได้รับ
4. ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต	<ol style="list-style-type: none">แบบคำขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ (กยศ./กรอ. 207-2)สำเนาคำพิพากษา พร้อมให้เจ้าหน้าที่ศาลเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้องสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน โดยผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	<ol style="list-style-type: none">เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติการระงับการเรียกให้ชำระหนี้แล้ว กองทุนจะไม่ใช่สิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินคืนกองทุนในช่วงระยะเวลาที่เหตุอันเป็นเงื่อนไขในการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ นั้น ๆ ยังอยู่ และเมื่อเหตุอันเป็นเงื่อนไขนั้นสิ้นสุดลงแล้ว ผู้กู้ยืมเงินจะต้องเริ่มชำระเงินคืนกองทุนตามความรับผิดชอบในสัญญาผู้กู้ยืมเงินเดิม โดยระยะเวลาที่ระงับการเรียกให้ชำระหนี้จะไม่ถูกนับรวมเข้าในระยะเวลาการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินรายนั้นผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติการระงับการเรียกให้ชำระหนี้แล้ว มีหน้าที่รายงานสภาพต่อกองทุนเป็นประจำทุก 5 ปี ทั้งนี้ ให้รายงานภายใน 30 วันก่อนครบระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติและภายใน 30 วันก่อนครบระยะเวลา 5 ปีในคราวถัด ๆ ไป โดยต้องยื่นหลักฐานทุกรายการตามที่เคยยื่นคำขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ในครั้งแรกหากผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ ไม่รายงานสภาพ

เหตุที่ยื่นขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้	เอกสารที่ต้องนำเสนอ	สิทธิ/เงื่อนไขที่ได้รับ
		<p>หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ ให้การระงับการเรียกให้ชำระหนี้เป็นอันสิ้นสุด และให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ตามสัญญาผู้กู้ยืมเงินเดิม โดยกองทุนจะนำยอดหนี้คงเหลือนับแต่วันที่สิ้นสุดการระงับการเรียกให้ชำระหนี้มาคำนวณใหม่ และให้ชำระหนี้ตามจำนวนที่กำหนดภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญาผู้กู้ยืมเงินเดิม โดยระยะเวลาที่ระงับการเรียกให้ชำระหนี้ที่เกิดก่อนวันที่การระงับการเรียกให้ชำระหนี้สิ้นสุดจะไม่ถูกนับรวมเข้าในระยะเวลาการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินรายเงินนั้น</p>